



Đảng bộ Vùng A Hải quân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

NGUYỄN NGỌC TUONG
Đại tá, Chính ủy Vùng A Hải quân

Là nơi khởi nguồn và gầy dựng lực lượng ban đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, nơi làm nên tiếng vang trận thắng đầu tiên của Quân chủng, Vùng A Hải quân có bề dày truyền thống hào hùng. Tiếp nối truyền thống, trong điều kiện mới, Đảng bộ Vùng A không ngừng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng A Hải quân là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo, thềm lục địa Vịnh Bắc Bộ. Trong lịch sử, những đơn vị tàu chiến đầu tiên của Quân chủng đều có căn cứ trú đậu dọc theo duyên hải từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, thuộc khu vực biển do Vùng A quản lý. Năm 1978, sáp nhập một phần Vùng B, theo đó, phạm vi quản lý, bảo vệ của Vùng A được mở rộng, trải dài hơn 500 km bờ biển, từ mũi Sa Vĩ đến Đèo Ngang.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, Đảng bộ Vùng A xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trên nhiều nội dung,

trong đó nội dung hết sức quan trọng là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là một khía cạnh trong công tác xây dựng Đảng, song là nhiệm vụ hàng đầu, có ảnh hưởng tới tất cả các mặt công tác khác.

Bắt đầu từ "tình yêu biển, đảo, tàu..."

Năm 2008, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Vùng A có nội dung chủ đạo: "Yêu biển, đảo, tàu, đài trạm, gắn bó với đơn vị". Những nội dung trên nhằm bồi đắp ý thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, thể hiện tình cảm gắn bó máu thịt với biển, đảo, cũng như đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ

đối với lực lượng Hải quân Vùng A trước tình hình mới.

Tình hình an ninh, trật tự trên Vịnh Bắc Bộ cơ bản được duy trì ổn định, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân thuận lợi, an toàn, không xảy ra các tranh chấp, xung đột lớn. Tuy nhiên, tình hình trên biển hiện nay đã và đang có những dấu hiệu tranh chấp chủ quyền, tài nguyên căng thẳng, gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định, khó lường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển do Vùng A quản lý ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó, nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng

như chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, nhân dân chưa đầy đủ.

Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng, trước hết thiết lập một trận địa chính trị, tư tưởng vững chắc, theo đó đặt trọng tâm công tác tư tưởng vào các lực lượng làm nhiệm vụ bí mật, tân binh, các đài, trạm. Kiểm tra, giúp đỡ những đơn vị độc lập, nhỏ lẻ, điều kiện công tác, sinh hoạt khó khăn, trực tiếp hoạt động trên biển. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những biểu hiện tư tưởng lệch lạc nảy sinh trong đơn vị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác phát triển Đảng đi đôi với củng cố tổ chức đảng, bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần, ưu tiên đối tượng là sĩ quan trẻ, quân nhân chuyên nghiệp lâu năm, quân nhân viên quốc phòng là nữ có động cơ phấn đấu đúng đắn, công tác tốt. Trong 5 năm, từ 2003 - 2008, kết nạp trên 400 người vào Đảng. Các đơn vị an toàn tuyệt đối về chính

trị, xây dựng chi bộ tàu chiến đấu, trạm ra-đa, đại đội, cụm chiến đấu có chi ủy vững mạnh. Tình hình chấp hành kỷ luật ngày càng tiến bộ, năm 2008 tỷ lệ vi phạm kỷ luật là 0,04% (giảm 0,04% so với năm 2007).

Để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, Vùng A chú trọng xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy; cấp ủy với ban thường vụ, với người chỉ huy và chính ủy, nhất là khi xảy ra những tình huống phức tạp trên biển. Chú trọng xây dựng cấp ủy cơ sở gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cấp tàu, đảo, cụm chiến đấu, đài, trạm...

Nhảy bén nhận định tình hình, chủ động điều hành lực lượng, tạo sự hiệp đồng tác chiến nhằm xử lý hiệu quả các tình huống trên biển

Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ tại hải phận quản lý đòi hỏi Đảng ủy, chỉ huy Vùng A phải có năng lực nắm chắc tình hình, phân tích, nhận định diễn biến, tham mưu, đề xuất các phương án xây dựng, điều hành lực lượng, lãnh đạo hiệp đồng tác chiến nhằm xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên biển (cả trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền cũng như trong cứu hộ, cứu nạn...).

Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, Vùng chuẩn bị chu đáo lực lượng về tàu, thuyền, quân số, vũ khí trang bị và lượng dự trữ, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, huấn luyện thành thực các phương án, nghiên cứu lắp đặt vũ khí xuống tàu, kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi có hiệu lệnh. Duy trì hiệu quả công tác hiệp đồng với các đơn vị phòng không - không quân, lực lượng vũ trang trên địa bàn, địa phương; huy động lực lượng tàu dân sự tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phối hợp với các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ ven biển trên các đảo thuộc địa bàn phân công, kết hợp tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển.

Phương tiện, trang bị kỹ thuật của Vùng được tăng cường, cải tiến để nâng cao khả năng bảo vệ, quản lý vùng biển. Số tàu được trang bị từ trước đã xuống cấp song bằng lao động miệt mài của cán bộ, chiến sĩ vẫn bảo đảm hệ số hoạt động cao; đồng thời bổ sung các tàu đóng mới, có công suất máy, lượng dẫn nước lớn, chịu được sóng gió, đi biển dài ngày, bảo đảm cơ bản cho yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các biên đội tàu của Vùng phối hợp với các lực lượng bảo vệ hoạt động thăm dò của ta ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, tuần tiễu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, sẵn sàng chống lấn chiếm, xung đột, chống bị tập kích bất ngờ.



Trong các hoạt động quản lý biển khác, tuy thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn phức tạp, thời tiết sóng gió thất thường, nhưng các lực lượng tuần tra, tuần tiễu bám biển, bám mục tiêu, năm 2008 đi được trên 51 nghìn hải lý, kiểm tra, xua đuổi hàng trăm tàu cá, tàu kiếm ngư vi phạm chủ quyền; kịp thời ngăn chặn các tàu nước

ngoài xâm phạm vùng biển của ta. Phối hợp tham gia ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại trên biển. Các lực lượng của Vùng đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống bão lũ, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ, cấp cứu ngư dân, nhất là trong cơn bão số 1, 7, 8 năm 2008, đợt lũ tại Hà Nội.. Lữ đoàn M70 điều động cán bộ, chiến

sĩ tham gia tìm kiếm nạn nhân sạt lở đất tại thành phố Hạ Long, tổ chức lực lượng người, xuống, tham gia trợ giúp nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả lũ lụt; trong cơn bão số 1 năm 2008, tàu HQ 951 đã cứu được 5 tàu dân tại quần đảo Hoàng Sa; kịp thời tổ chức bắn pháo hiệu thông báo bão, tuyên truyền vận động ngư dân kịp thời tránh bão an toàn...



Lực lượng chiến sĩ đang túc trực canh đập tràn Lạc Khoái (Gia Viễn) để phòng nước lên cao để ứng phó

Ảnh: TTXVN

Giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định

Trong thời gian tới, tình hình an ninh trên vùng biển, đảo tiếp tục ẩn chứa nhiều nguy cơ, vấn đề phức tạp. Trước bối cảnh đó, nhiệm vụ của Vùng càng nặng nề, khẩn trương, nhất là trong điều kiện lực lượng, phương tiện còn khó khăn, đồng thời nhiều hạn chế vẫn tồn tại đòi hỏi phải khắc phục.

Việc nắm, quản lý tình hình tư tưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, không ít cán bộ, chiến sĩ nhận thức về đối tượng, đối tác thiếu đầy đủ. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý quân số, chấp hành tuần tra canh gác, nắm và phân tích, xử lý tình hình trên biển có thời điểm còn thiếu sót. Huấn luyện chưa sát, nhất là huấn luyện đêm, vẫn còn nguy cơ xảy ra mất an toàn do vi phạm kỷ luật; đột phá của ngành kỹ thuật chưa sâu rộng, hiệu quả... Các khuyết điểm này xuất phát từ trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong việc cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, tổ chức thực hiện ở đơn vị mình.

Khắc phục những hạn chế trên, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Vùng tập trung một số nội dung:

Xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đây mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

với phương châm thiết thực, hiệu quả, sát nhiệm vụ, chức trách. Nêu cao ý thức trách nhiệm, tình yêu, sự gắn bó với biển, đảo, tàu, đơn vị của cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng đoàn kết thống nhất trong đơn vị, mà khâu đột phá là thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Phát huy hiệu quả tối đa các lực lượng, phương tiện trinh sát, quan sát, đối mới phương thức nắm tình hình địch, chủ động phát hiện sớm âm mưu, ý đồ và hoạt động của các yếu tố nước ngoài trên khu vực biển, đảo được phân công. Trong thực hiện nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, phương châm chỉ đạo, xử lý tình huống đúng đối sách; kiên quyết xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, không để tạo cơ hoặc bất ngờ, mất thế chủ động. Duy trì lực lượng, phương tiện trực phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu, giúp nhân dân khi có cố thiên tai xảy ra. Giữ mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn nơi đóng quân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn đóng quân và đơn vị an toàn.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trên các mặt công tác: chính trị, quân sự, kỹ thuật, hậu cần. Theo đó, công tác chính trị thực hiện 2 khâu đột phá: dân chủ ở cơ sở và đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục chính trị phù hợp với từng loại hình đơn vị, đối tượng, chú ý đơn vị tàu, đảo, đài, trạm. Nắm

chắc tình hình chính trị nội bộ, địa bàn, không để các thế lực thù địch cài cắm, móc nối, hay để xảy ra vụ việc về an ninh chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của Vùng. Đột phá huấn luyện chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với trang bị hiện có. Làm chủ vũ khí, thiết bị kỹ thuật, bảo đảm số lượng, chất lượng tàu, thuyền theo hướng từng bước hiện đại hóa. Công tác hậu cần tập trung chăm lo đời sống, sinh hoạt của bộ đội, đáp ứng các yêu cầu thường xuyên, đột xuất, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ba mươi lăm năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng A Hải quân bằng công sức, xương máu đã làm nên truyền thống vẻ vang của đơn vị: "Đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng". Xác định Vịnh Bắc Bộ luôn có vị trí chiến lược về hàng hải, quân sự, kinh tế, là vùng biển gắn liền với cuộc sống lao động cần cù, sáng tạo, những trang sử chiến đấu bằng thủy quân đậm chất anh hùng ca của quân, dân ta, cán bộ, chiến sĩ Vùng A tiếp nối truyền thống, ý thức rõ trọng trách của mình, tình yêu với biển, đảo chấp cánh thêm cho quyết tâm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc, góp phần giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, có lợi cho tiến trình hội nhập, phát triển kinh tế cũng như lực lượng Hải quân của đất nước. □